



Đại sứ quán  
Cộng hòa Liên bang Đức  
Hà Nội



## Kêu gọi tham dự

### Cuộc thi viết cho học sinh/ sinh viên nữ Việt Nam

#### “Một ngày làm Đại sứ”

Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3 và 50 năm kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHXHCN Việt Nam và CHLB Đức (23.9.1975-23.9.2025), Đại sứ quán Đức mời các bạn học sinh/ sinh viên nữ công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 26 tham dự một cuộc thi viết đặc biệt.

Cuộc thi này không chỉ là một cơ hội thể hiện tài năng viết mà còn là cơ hội để trao quyền và khuyến khích thế hệ lãnh đạo nữ trẻ tuổi trong tương lai. Mặc dù chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy quyền phụ nữ và sự bình đẳng trong những năm qua song vẫn còn quá ít đại diện nữ ở các vị trí lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu. Sự chênh lệch này làm nổi bật sự cần thiết trong việc tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình và theo đuổi các hoài bão cá nhân.

Chúng tôi tin rằng việc được chứng kiến trực tiếp công việc năng động của một nữ lãnh đạo thành công có thể là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các học sinh/ sinh viên nữ quan tâm đến cuộc thi gửi hồ sơ tham dự để có thể trở thành

#### Đại sứ trong một ngày!

Người chiến thắng sẽ có đặc quyền sát cánh cùng Đại sứ của chúng tôi, bà Helga Margarete Barth trong một ngày trong tháng 3. Cô sẽ được tháp tùng Đại sứ đến các cuộc họp và tham dự các cuộc họp nội bộ, thông qua đó cô sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp một ngày làm việc đặc trưng của một nữ lãnh đạo.

Chúng tôi tin rằng cơ hội có một không hai này sẽ làm phong phú và truyền cảm hứng cho các nữ sinh thắng cuộc, đồng thời hy vọng sẽ khuyến khích họ theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình bằng cách chứng minh rằng nỗ lực vươn tới một nghề nghiệp mơ ước là xứng đáng và có thể đạt được với hoài bão, sự đam mê và lòng quyết tâm.

Gợi ý đề tài bài viết:

**Theo bạn, làm thế nào để tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam?**

**Nếu được làm Đại sứ trong một ngày thì bạn sẽ làm gì để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam?**

Chúng tôi khuyến khích các bạn học sinh/sinh viên nữ khám phá đề tài này với sự sáng tạo, tư duy phản biện và một tầm nhìn hướng tới tương lai. Các chủ đề viết có thể cân nhắc là mối quan hệ Việt Đức đa dạng trong nhiều lĩnh vực như giao lưu văn hóa, các lĩnh vực hợp tác kinh tế, tiềm năng cho các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, cơ hội và thách thức trong lĩnh vực chính trị vv. Bài luận nên đưa ra các ý tưởng sáng tạo để thắt chặt và phát triển sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này.

Chúng tôi mong sẽ nhận được bài viết tham dự của các bạn cũng như cơ hội được tiếp nhận quan điểm và các ý tưởng phong phú của các phụ nữ trẻ Việt Nam. Vui lòng gửi bài dự thi của bạn qua email tới địa chỉ [kultbot@gmail.com](mailto:kultbot@gmail.com) trước **ngày 28 tháng 2**.

Ban giám khảo sẽ chọn ra ba bài viết xuất sắc nhất và thông báo trao giải vào đầu tháng 3.2025.

**Chúc các bạn may mắn!**

### **THÔNG TIN QUAN TRỌNG**

- Cuộc thi này dành cho các học sinh/ sinh viên nữ quốc tịch Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 26.
- Ứng viên phải là người đang thường trú tại Việt Nam.
- Bài viết phải được viết bằng **tiếng Đức hoặc tiếng Anh** một cách độc lập và chưa được gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.
- Bài viết cần gửi dưới dạng file PDF tới địa chỉ [kultbot@gmail.com](mailto:kultbot@gmail.com) và không được dài quá **1000 từ**.
- Vui lòng cung cấp họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú và số điện thoại liên hệ trong email hoặc thư gửi kèm.
- Nếu bạn vẫn đang theo học tại trường phổ thông/ trường đại học/ cao đẳng, vui lòng ghi rõ tên trường phổ thông/ trường đại học/ cao đẳng nơi bạn đang theo học
- Bài viết sao chép (đạo văn) sẽ không được chấp nhận; xin vui lòng lưu ý thông tin về "Bản quyền và chuyển nhượng quyền sử dụng" dưới đây.
- Xin lưu ý Đại sứ quán Đức **không thể** chi trả các chi phí đi lại.
- **Hạn cuối nộp bài: ngày 28 tháng 2 năm 2025.**

## CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1.	Lời mời tháp tùng Đại sứ Đức trong một ngày làm việc, 5 triệu đồng tiền mặt & một bộ quà tặng.
2.	3 triệu đồng tiền mặt & một bộ quà tặng
3.	1 triệu đồng tiền mặt & một bộ quà tặng

## BẢN QUYỀN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG

Khi gửi bài dự thi, người tham gia cam kết mình là tác giả duy nhất của bài viết đã nộp và nắm giữ toàn bộ quyền sử dụng bài viết mà không có bất kỳ hạn chế nào. Người tham gia sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp và cá nhân với tất cả các yêu cầu từ bên thứ ba trong trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các thiệt hại phát sinh. Trong trường hợp có yêu cầu từ bên thứ ba đối với Đại sứ quán Đức, người tham gia có nghĩa vụ bồi thường cho Đại sứ quán Đức. Người tham gia đồng ý với việc công bố miễn phí tác phẩm đã gửi trên các phương tiện truyền thông địa phương và kỹ thuật số (mạng xã hội Facebook/X/Instagram), kèm theo tên tác giả để phục vụ mục đích truyền thông.

## BẢO MẬT DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân của người tham gia cuộc thi sẽ được xử lý trong khuôn khổ cuộc thi và **tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR), nhằm mục đích tổ chức cuộc thi.**